



ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

ตามที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) หรือเป็นข้าราชการหรือบุคลากรของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อคัดเลือกให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อและให้ได้รับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

๑. ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

๑.๑ นายอนุพร อรุณรัตน์ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘

๑.๒ นายพงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๒

/๒. ผู้ได้รับ...

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศและเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

๓. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศและเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่ นายศรศวัส มลสุวรรณ นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ กลุ่มงานคดี ๒ สำนักคดี ๑

๔. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศและเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ กองยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ

๕. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศและเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่ นางสาวเมตตราวรรณ พันธุ์ไชย เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคลังสำนักบริหารกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเชาวนะ ไตรมาศ)

เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ